

## ดัชนีอุตสาหกรรม

A3

โพสต์ทูเดย์ - ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ค.ขยับเล็กน้อย ส่วนคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงทุกรายการ ห่วงกำลังซื้อไม่ฟื้น ส.อ.ท.หนุนรัฐตรึงดอกเบี้ย

# ดัชนีรวบห่วงกำลังซื้อ

## ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม 3 เดือนข้างหน้าลดทุกรายการหนุนตรึงดอกเบี้ย

โพสต์ทูเดย์ - ส.อ.ท.เผยดัชนีเดือน พ.ค. 2561 ขยับ 90.2 ห่วงกำลังซื้อต่างจังหวัด หลังผลสำรวจ 3 เดือนข้างหน้าลดลงเกือบทุกพื้นที่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือน พ.ค. 2561 จำนวน 1,015 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 90.2 เพิ่มขึ้นจากระดับ 89.1 ในเดือน เม.ย. 2561 ซึ่งค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อ ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

“ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อภาคการผลิต รวมทั้งการส่งออกได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า สะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้น” นายสุพันธุ์ กล่าว

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ระดับ 101.6 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 102.2 ในเดือน เม.ย. เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการชะลอตัวของกำลังซื้อโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค ส่วนค่าดัชนียังมีค่าเกิน 100 สะท้อนว่าผู้ประกอบการยังมีความ

เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดีสำหรับกำลังซื้อในระดับท้องถิ่น ขณะนี้ต้องจับตาเป็นรายภูมิภาค เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรบางรายการอยู่ในระดับที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ขณะที่ในบางพื้นที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายภาครัฐ เช่น ภาคตะวันออกที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายที่ดีขึ้นจากการลงทุนที่มีแนวโน้มขยายตัวจากโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แม้ว่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าในระดับภูมิภาคจะลดลง โดยในภาคกลางคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงจากเดิมที่ 105.4 มาอยู่ที่ 105.1 ภาคเหนือคาดการณ์ลดลงจาก 89.5 มาอยู่ที่ 89.3 ภาคตะวันออกเฉยงเหนือลดลงจาก 99.1 มาอยู่ที่ 98.6 มีเพียง

ภาคตะวันออกที่คาดว่าจะปรับขึ้น 108.4 จากเดิมที่คาดการณ์ 107.5 และภาคใต้ที่จะเพิ่มขึ้น 81.7 จากเดิม 80

นายสุพันธุ์ กล่าวว่ ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่ต้องติดตามจากการที่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนพ.ค. ขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่งออกได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาท ทำให้สูญเสียรายได้จากการส่งออก ซึ่งตนมีความเห็นว่าจะต้องติดตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งส่วนตัวอยากให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการตรึงดอกเบี้ยออกไปจนถึงปลายปี ■